



Hỗ trợ học phí cho chương trình Mầm Non tại Trung Tâm Giữ Trẻ Cả Ngày

Bắt đầu từ năm 2023, Chính phủ NSW đang thực hiện một khoản đầu tư mang tính bước ngoặt trị giá 1,3 tỷ đô la trong 4 năm để hỗ trợ học phí cho các gia đình có con theo học chương trình mầm non.

Đây có nghĩa là nếu con quý vị tròn 4 tuổi vào hoặc trước ngày 31 tháng 7 năm 2023, quý vị sẽ nhận được khoản hỗ trợ học phí lên đến 2.110 đô la.

Việc hỗ trợ học phí này dành cho các gia đình có con ghi danh tại các trung tâm giữ trẻ cả ngày qua chương trình Chương Trình Khởi Đầu Tốt Đẹp tại Trung Tâm Giữ Trẻ Cả Ngày năm 2023 (Start Strong Long Day Care 2023)

Khoản hỗ trợ học phí sẽ được trung tâm giữ trẻ cả ngày chuyển cho quý vị dưới dạng giảm phí hàng tuần theo buổi tham dự hoặc phí chênh lệch (sau khi đã sử dụng Trợ cấp Giữ trẻ (Child Care Subsidy)), mà được phân bổ trên tổng số

tuần hoạt động của trung tâm giữ trẻ trong năm dương lịch. Mức giảm sẽ được ghi trong hóa đơn hoặc bảng sao kê thông thường của trung tâm giữ trẻ.

Ngoài ra, khoản hỗ trợ học phí này là và sẽ không ảnh hưởng đến các khoản Trợ cấp Giữ trẻ (Child Care Subsidy) do Chính phủ Úc cung cấp cho quý vị. Khoản hỗ trợ học phí không bị trừ nghiệm về tài chính.

Quý vị vẫn cần phải trả bất kỳ khoản phí chênh lệch còn lại sau khi khoản Trợ cấp Giữ trẻ (Child Care Subsidy) và khoản hỗ trợ học phí đã được sử dụng.



Điều gì xảy ra nếu con tôi bắt đầu đi học muộn hơn trong năm?

Nếu con quý vị bắt đầu đi học muộn hơn trong năm, việc giảm học phí hàng tuần của quý vị không thay đổi.

Đây là do các trung tâm giữ trẻ phải phân bổ khoản hỗ trợ học phí trên số tuần mở cửa và áp dụng khoản hỗ trợ học phí này như sự miễn giảm phí hàng tuần cho mỗi đứa trẻ.

Ví dụ: Nếu trung tâm giữ trẻ mở cửa 50 tuần trong một năm, quý vị sẽ được giảm 42,20 đô la từ khoản hỗ trợ học phí vào mỗi tuần.

Nếu con quý vị ghi danh đi học ở trung tâm giữ trẻ cả ngày vào tháng 6, thì quý vị sẽ được nhận khoản hỗ trợ học phí là 42,20 đô la kể từ tuần đầu tiên ghi danh vào trung tâm giữ trẻ cả ngày đó.

Điều gì xảy ra nếu con tôi bị ốm và không đến nhà trẻ?

Nếu con quý vị bị ốm và không tham dự một trong những ngày đã ghi danh, số tiền hỗ trợ học phí hàng tuần của quý vị vẫn không thay đổi.

Quý vị vẫn sẽ nhận được khoản miễn giảm phí từ trung tâm giữ trẻ.

Khoản hỗ trợ học phí liên quan đến việc ghi danh chứ không liên quan đến việc tham dự của trẻ.

Tôi cần cung cấp thông tin gì để được nhận hỗ trợ học phí?

Để được nhận hỗ trợ học phí, quý vị sẽ cần phải hoàn tất đơn xin và đồng ý, và trung tâm giữ trẻ sẽ giúp quý vị xin khoản hỗ trợ này. Quý vị sẽ cần phải đồng ý cho phép trung tâm giữ trẻ chia sẻ một số thông tin của con quý vị với Bộ Giáo dục NSW và Chính phủ Úc.

Những thông tin này là họ tên, ngày tháng năm sinh và số ghi danh của con quý vị.

Trung tâm giữ trẻ của quý vị sẽ đưa cho quý vị đơn xin và đồng ý và giải thích những chi tiết nào được yêu cầu và thông tin sẽ được sử dụng như thế nào.

Tôi có thể được nhận hỗ trợ học phí từ nhiều trung tâm giữ trẻ có chương trình mầm non không?

Không, quý vị chỉ có thể nhận được hỗ trợ học phí từ một trung tâm giữ trẻ mà thôi, vào bất kỳ thời điểm nào.

Đây có nghĩa là nếu con quý vị theo học chương trình mầm non ở một trung tâm giữ trẻ cả ngày hoặc một trường mầm non cộng đồng khác, quý vị sẽ cần phải chỉ ra dịch vụ giữ trẻ nào mà quý vị sẽ xin khoản hỗ trợ học phí. Quý vị sẽ cần phải hoàn tất đơn xin và đồng ý và trung tâm giữ trẻ sẽ giúp quý vị xin khoản hỗ trợ này.

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?

Hãy nói chuyện với trung tâm giữ trẻ để hiểu rõ hơn cách quý vị được nhận khoản hỗ trợ học phí.

Để biết thêm thông tin về hỗ trợ học phí, hãy truy cập www.education.nsw.gov.au/startstrong

Liên hệ với chúng tôi theo số **1800 619 113**, hoặc qua email ecccd@det.nsw.edu.au.